



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๗

ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)

โดยให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามแนวทางสำหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work on-site เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจำเป็นหรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ

๒. ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online)

โดยให้คณะวิชาพิจารณาดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) กรณีรายวิชาใดที่แจ้งนิสิตให้มาสอบในห้องเรียนไว้แล้ว หรือรายวิชาที่ยังไม่ได้กำหนดสอบ หากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีได้ขอให้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online)

อนึ่ง รายวิชาใดที่ไม่สามารถปรับรูปแบบการสอบเป็นออนไลน์ได้ทัน ขอให้พิจารณาในส่วนของนิสิตที่มีความเสี่ยงไม่สามารถมาสอบตามกำหนดได้ ให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) หรือเลื่อนสอบเฉพาะราย

๓. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยให้หัวหน้าส่วนงานเน้นย้ำและดูแลกำกับให้บุคลากรระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๔. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และหากมีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์